



ทิศทางกำรดำเนินงำน ของคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ ระหว่าประเทศสำหรบนักบัญชี

ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้มีประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง คู่มือประมวลจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดทำตามแนวทางหลักการพื้นฐานประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
มาตรฐานจรรยาบรรณระหว่าประเทศสำหรบนักบัญชี (IESBA's Handbook of the International Code of Ethics for
Professional Accountants) IESBA เป็นหน่วยงานอิสระที่ำหน้าทีกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่าประเทศ พันธกิจของ
IESBA คือ เพื่อให้บริการที่เป็นประโยชน์สำธารณะ โดยกำรกำหนดมาตรฐานจริยธรรม รวมถึงกำหนดข้อกำหนดเรื่องความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งต้องกำรยกระดับมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรบผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และพัฒนาประมวล
จรรยาบรรณ (รวมถึงมาตรฐานระหว่าประเทศเรื่องความเป็นอิสระ) (“ประมวลจรรยาบรรณ”) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ระหว่าประเทศทีเหมาะสม มีคุณภาพสูง และสามารถใช้ได้ทั่วโลก

IESBA ได้มีการจัดประชุมในเดือนธันวาคม 2566 โดยมีประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแผนงาน พ.ศ. 2567-2570

IESBA จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน IESBA ปี 2567-2570 โดยยุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าว ได้กล่าวถึงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ของ IESBA กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน

IESBA®



การวางแผนภาษี

IESBA ได้อนุมัติการแก้ไขประมวลจรรยาบรรณทีเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเรื่องการวางแผนภาษีและบริการทีเกี่ยวข้องกับดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้อกำหนดดังกล่าวจะตอบสนองต่อข้อกังวลด้านผลประโยชน์สำธารณะเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและบทบาทของทีปรึกษา รวมถึงการเป็นทีปรึกษาด้านภาษีอากร โดยกล่าวถึงอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณทีอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีส่วนร่วมในการวางแผนภาษีกำหนดหลักการที่ชัดเจนในการให้ข้อคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมการวางแผนภาษี การพิจารณาถึงผลกระทบต่อชื่อเสียง ผลกระทบเชิงพาณิชย์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทีอาจเกิดขึ้น การให้แนวทางทีเป็นประโยชน์เพื่อช่วยผู้ประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ทีไม่แน่นอนเมื่อดำเนินการวางแผนภาษี และการจัดการกับประเด็นในทางปฏิบัติอื่น ๆ รวมถึงความขัดแย้งกับลูกค้าหรือผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล





การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญภายนอก

IESBA ได้อนุมัติให้เผยแพร่ร่างการปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณ เกี่ยวกับการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยร่างดังกล่าวจะกำหนดกรอบแนวคิดทางจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินว่า ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมีความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรม ที่จำเป็นต่อการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งใจไว้หรือไม่ รวมถึงเสนอข้อกำหนดเพื่อเป็นแนวทาง แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการใช้กรอบแนวคิดของประมวลจรรยาบรรณเมื่อใช้งานของผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ความยั่งยืน

IESBA ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืน กล่าวคือ การแก้ไขที่ปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณในส่วนที่ 1 ถึง 3 เกี่ยวกับการรายงานความยั่งยืนโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และการเพิ่มส่วนที่ 5 ของคู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการประกันความยั่งยืนทุกคน โดยกำหนดข้อกำหนดในระดับเดียวกับการตรวจสอบงบการเงิน และกล่าวถึงการพิจารณาความเป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานการประกันความยั่งยืนของกิจการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดข้อกำหนดและคำจำกัดความใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลความยั่งยืน” และการแก้ไขที่เป็นผลสืบเนื่องและสอดคล้องกันในคู่มือประมวลจรรยาบรรณ



การเผยแพร่เรื่อง PIE เป็นครั้งแรก

IESBA ได้พิจารณาการปรับปรุงเรื่องกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Public Interest Entity-PIE) เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและโครงการ PIE ของ IAASB โดยข้อมูลเพิ่มเติมจะนำเสนอในครั้งถัดไป



ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สาขาวิชาชีพบัญชี ได้พิจารณาการปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณของ IESBA โดยจะดำเนินการเผยแพร่การปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณของไทยต่อไป